
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ครั้งที่ ๑๔ 

วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB ๔๐๖ (ห้องประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายอนุรักษ์ จุรีมาศ รองประธานคณะกรรมาธิการ  
คนที่สิบสี่ ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าชี้แจง
รายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้  

  
เรื่องที่พิจารณา 

มาตรา ๑๔ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในก ากับ  
๑. กรมชลประทาน 
๒. กรมชลประทาน ส าหรับกองทุนจดัรปูที่ดนิ 
๓. กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร  
๔. กรมพัฒนาทีด่ิน  
๕. ส านักงานการปฏิรปูที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรม 
 

ผลการพิจารณา 
มาตรา ๑๔ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในก ากับ  
กรมชลประทาน     ๓๕,๕๗๑,๒๕๒,๒๐๐ บาท  
กรมชลประทาน ส าหรับกองทุนจัดรูปที่ดิน  ๑,๓๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดินในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  

 - ขอสอบถามว่ากรมชลประทาน มีแนวทางการคัดเลือกโครงการเข้าไปด าเนินการตามแผนงาน
พ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มติรต่อสิ่งแวดล้อม แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า และ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
อย่างไร 
 - ขอสอบถามว่าแท้ที่จริงแล้วค าขอรับงบประมาณจากส านักงบประมาณของกรมชลประทาน  
มีจ านวนเท่าใด และระหว่างกรมชลประทานกับส านักงบประมาณ หน่วยงานใดมีสิทธิในการให้โครงการ
ใดโครงการหนึ่งได้รับงบประมาณ 
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 - ขอสอบถามกรมชลประทานว่าได้มีการประเมินสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งของประเทศ
ไทยในปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ อย่างไร 
 - ขอสอบถามว่ากรมชลประทาน ได้ด าเนินการขุดลอกโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเพ่ิมปริมาณการเก็บน้ าหรือไม่ 
 - ขอสอบถามกรมชลประทานถึงปัญหาและอุปสรรคของโครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลวง  
และ โครงการห้วยโสมง จังหวัดปราจีนบุรี 
 - ขอสอบถามกรมชลประทานถึงความคืบหน้าของโครงการอ่างเก็บน้ าแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่ 
๖๒๗,๗๔๓,๓๐๐ บาท และ โครงการคลองระบายน้ าหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๓,๓๓๑,๔๗๖,๕๐๐ บาท เนื่องจากพบว่าเป็นโครงการที่มีความล่าช้า 
 - กองทุนจัดรูปที่ดิน กรมชลประทาน มีแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึง
กระบวนการจัดรูปที่ดินอย่างไร 
 - ขอสอบถามว่ากรมชลประทานมีความคืบหน้าในการพิจารณา โครงการผันน้ าโขง เลย ชี มูล 
ระยะที่ ๑ จากปากน้ าเลยถึงเขื่อนอุบลรัตน์อย่างไร ภายหลังส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ส่งรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปยังกรมชลประทานและส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
เพื่อให้ชะลอโครงการและปรับปรุงรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ขอสอบถามว่ากรมชลประทานมีแนวทางการบริหารจัดการน้ าเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัย
อย่างไร โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- ขอสอบว่าการซ่อมบ ารงุหรือการปรับปรุงถนนสายคลองซอยเลียบคลองชลประทาน เหตุใดจึง
ต้องจัดท าเป็นถนนเลียบคลองเป็นถนนยางมะตอยเท่านั้น และสามารถเปลี่ยนเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กได้หรือไม่ หากสามารถด าเนินการต้องมีการตั้งค าของบประมาณจากหน่วยงานใด 

- ขอทราบแนวทางการจัดล าดับความส าคัญความเดือดร้อนของประชาชน กรมชลประทานมี
แนวทางในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างไร   

- ขอทราบรายละเอียดโครงการสูบน้ าพลังงานไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ า ต าบลปากไข่ อ าเภอ
ทองแสงขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ ๑๗๘ ล้านบาท อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละปี และใน
ส่วนที่กรมชลประทานด าเนินการจ านวนเท่าใด และแตกต่างกันอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดการจัดซื้อจ้างแบบระบบยื่นซองกับระบบการจัดซื้อจ้างแบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น อีบิดดิ้ง สามารถช่วยประเทศประหยัดงบประมาณจ านวนเท่าใด 
เหลือจ่ายจ านวนเท่าใด  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าระหารนา จังหวัดขอนแก่น แก้ไขแบบเพ่ิม
ถนนรอบอ่างเก็บน้ า และต่อมาถนนเกิดพังทลาย ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร 
กรมชลประทานมีแนวทางแก้ไขอย่างไร และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบหรือไม่ อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการฟุตเวย์บายพาสทางระบายน้ าท่วมจากเขื่อนธาตุน้อยกับเขื่อน
หัวนา ที่ไม่ให้ผ่านเข้าไปในตัวเมือง และสิ้นสุดจุดระบายน้ าบริเวณหลังเขื่อนปากมูล อย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการบริหารจัดการน้ ากับประเทศลาวที่ปล่อยน้ าจากเขื่อน อ าเภอนครปากเซ 
แขวงจ าปาสัก ภายในประเทศลาว ระยะทาง ๖๐ กิโลเมตรไหลมาลงที่แม่น้ ามูล อย่างไร 
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- ขอทราบรายละเอียดและความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนท่าแซะ พ้ืนที่จังหวัดชุมพร  
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและอุตสาหกรรมโรงเหล็กอ าเภอบางสะพาน อย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการยกเลิกโครงการดินแลกน้ า ซึ่งอาจเป็นช่องว่างให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย อย่างไร 

- ขอสอบถามเรื่องวิธีการคัดเลือกโครงการซ่อมแซมถนนพังว่าเป็นอย่างไร เพราะเจ้าหน้าที่ได้
เคยแจ้งว่า หากจะซ่อมแซมได้ จะซ่อมแซมได้เฉพาะพ้ืนที่ที่ลาดยางมะตอยเท่านั้น จึงขอสอบถาม
หลักเกณฑ์การซ่อมแซมถนนของหน่วยงานว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไร เพราะหน่วยงานไม่ได้มีภารกิจหลัก
ในการซ่อมแซมถนน  

- ในเรื่องการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่อ่างเก็บน้ าของชลประทาน มีความส าคัญกับประชาชนและ
ควรให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ใช้ประโยชน์ของอ่างเก็บน้ าในเรื่องอื่น ๆ ด้วย เช่น การจัดกิจกรรมในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่  แต่ที่ทราบมาพบว่า การจัดกิจกรรมหรือการด าเนินการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่แหล่งน้ าของกรมชลประทานยังเป็นเรื่องที่ยาก  จึงขอสอบถามว่าหน่วยงานว่าจะมี
แนวทางอย่างไร เพ่ือสนับสนุนและเปิดการท่องเที่ยวในอ่างเก็บน้ าซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ได้  

- ในเรื่องการปิดประตรูะบายน้ าที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการปิดประตใูนพ้ืนที่เหนือและใต้ 
โดยบริเวณบนที่ราบและภูเขา ประชาชนจะชอบท าสวนผลไม้ ส่วนบริเวณริมคลองประชาชนจะชอบท า
การประมง ซึ่งการปิดประตูระบายน้ าจะท าให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยท าให้เกิดน้ าเปรี้ยวเพราะมี
สารหนูเจือปน เนื่องจากสารหนูไหลออกสู่ทะเลไม่ได้ จนท าให้น้ าบริเวณดังกล่าวเน่าเสีย การขุดคลอก
คลองไม่ได้แก้ปัญหานี้ได้ ท าให้ปลาตายจนเหลือพันธุ์ปลาเพียง ๒๐ ชนิดเท่านั้น  จึงขอสอบถามว่า 
หน่วยงานเคยกลับไปตรวจสอบพ้ืนที่นี้หรือไม่ เพราะ ระบบนิเวศเปลี่ยนไปแทบไม่เหมือนเดิม  
ทั้งนี้ ประชาชนได้มีการเรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ ามาโดยตลอดตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ จึงขอสอบถามว่า 
เพราะเหตุใดจึงไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ าได้ และหน่วยงานสามารถหาทางออกในเรื่องนี้ให้กับ
ประชาชนได้หรือไม่อย่างไร และหน่วยงานมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรถึงไม่ สามารถเปิดได้ เพ่ือให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่สามารถชี้แจงกับประชาชนได้  

- ขอสนับสนุนการด าเนินงานของทุกหน่วยงานด้านการเกษตร เพราะคนไทยส่วนใหญ่จะอยู่ดี
กินดีอยู่เพราะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ในส่วนของกรมชลประทาน ในเรื่องของการพัฒนาแหล่ง
น้ าที่เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารหรือพ้ืนที่ทับซ้อน ผู้ที่ดูแลแหล่งน้ าในพ้ืนที่เขตป่าหรือเขตอุทยานหรือเขต
พ้ืนที่ทับซ้อนอื่นๆ กลับไม่มีน้ าใช้ เพราะการขออนุญาตมีความยากล าบาก  ดังนั้น  หน่วยงานจึงควร
จัดท า MOU กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อลดขั้นตอนการขออนุญาตให้กับผู้ดูแลแหล่งน้ าในพื้นที่   

- พันธกิจทั้ง ๔ ข้อของหน่วยงาน เช่น การบริหารจัดการน้ า เสริมสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนา
แหล่งน้ า เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าการด าเนินงานยังไม่มีประสิทธิภาพ เพราะในจังหวัดอุดรธานีเมื่อปี 
๒๕๖๗ มีเหตุน้ าท่วมซึง่มาจากการบริหารจัดการน้ าผิดพลาดไมใ่ช่เรื่องที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาตแิต่อย่างใด 
ทั้งนี้ มีประชาชนจ านวนมากร้องเรียนเข้ามาว่า เวลาน้ าแล้ง ประชาชนขอให้ปล่อยน้ า หน่วยงานไม่
ยินยอมที่จะปล่อยน้ าให้ แต่เมื่อมีฝนตกและมีน้ าจ านวนมาก กลับปล่อยน้ าให้ท่วมบ้านเรือนของ
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ประชาชน กว่า ๑,๐๐๐ หลังคาเรือนใน ๓ อ าเภอ ดังนั้น หน่วยงานจึงควรหาแนวทางป้องกันไม่ให้น้ า
ท่วมอีก โดยอาจหาตัวช่วยในการตัดสินใจเปิดปิดประตูน้ า ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- กรณีปัญหาเรื่องค่าสูบน้ า ในท้องที่อ าเภอบางป่าเชื่อมต่อ อ าเภอด าเนินสะดวก หน่วยงานมี
การจัดท าเข็มกันตลิ่งพัง และปรับถนนทั้งสองฝั่ง ซึ่งมีความส าคัญมาก  และได้มีการสร้างสถานีสูบน้ า
จากคลองขุนรัตน์เป็นพ้ืนที่ที่ประชาชนปลูกมะพร้าวจ านวนมากในจังหวัดราชบุรี  และเมื่อประชาชน
ต้องการใช้น้ าเพียงเปิดบานประตูน้ าเท่านั้น เมื่อใดไม่ต้องการเพียงปิดบานประตูเท่านั้น ซึ่งมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เข้ามาดูงานที่นี่ด้วย 

- กรณีคลองอู่เรือที่รับน้ ามาจากห้วยไม้เต็งให้ประชาชนได้ใช้น้ า แต่บางพื้นที่ที่ผ่านเขตชุมชนมี
ถนนเรียบคลองทรุดเสียหายท าให้เกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่นี้อยู่เสมอ ซึ่งหน่วยงานไม่จ าเป็นต้องซ่อมแซม
ทั้งหมดแต่ซ่อมแซมก าแพงกันดินสไลด์และปรับถนนเฉพาะจุดเขตชุมชนเท่านั้น ระยะทางประมาณ
กิโลเมตรที่ ๔-๕  ซึ่งเป็นเขตเมืองและประชาชนมีการสัญจรไปมาจ านวนมาก  

- ส่วนเรื่องคลองส่งน้ าจากเขื่อนแม่กลองที่รับน้ ามาไปที่ท่าม่วงไปถึงจังหวัดเพชรบุรีระยะทาง 
๑๒๐ กิโลเมตร ซึ่งด้านขวาของทาง เป็นของกรมทางหลวงชนบทได้ด าเนินการเป็นโครงข่ายของทาง
หลวงชนบทแล้ว แต่ในส่วนของฝั่งซ้ายต้องมีการหารือให้เป็นถนนโครงข่ายของกรมทางหลวงชนบทจึง
ขอให้หน่วยงานให้การสนับสนุนกรมทางหลวงชนบทด้วย 

- แผนการเตือนน้ าท่วมลุ่มน้ าเจ้าพระยาและลุ่มน้ าชี  หน่วยงานมีแผนการเตือนอย่างไร  
และจะแจ้งเตือนกับประชาชนด้วยวิธีการใด 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการจัดรูปที่ดินหรือการจัดระบบกระจายน้ าถึงแปลงนาในเขตพ้ืนที่ของกรมชลประทาน 

จ านวน ๒๗ ล้านไร่ และพ้ืนที่ที่ท้องถิ่นดูแล จ านวน ๘ ล้านไร่ รวมทั้งหมด จ านวน ๓๕ ล้านไร่  
ปัจจุบันในพ้ืนที่ จ านวน ๒๗ ล้านไร่ หน่วยงานได้จัดระบบน้ าได้ประมาณ ๑๓.๖ ล้านไร่ ซึ่งในแต่ละปี
หน่วยงานสามารถจัดรูปที่ดินและระบบน้ าได้ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ การด าเนินการจัดรูปที่ดินและ
ระบบกระจายน้ าให้ครบทุกพ้ืนที่คงต้องใช้ระยะเวลานานมากกว่าที่จะมีระบบกระจายน้ าครบ ส่วนใน
เรื่องการท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) หน่วยงานขอรับข้อเสนอเพื่อไป
ด าเนินการจัดท าโครงการน าร่องในพ้ืนที่ที่ศักยภาพต่อไป 

- กรณีการซ่อมแซมถนนสายคลองซอยที่ต้องท าเป็นถนนยางมะตอยเท่านั้น ข้อเท็จจริง
หน่วยงานไม่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในเรื่องนี้ แต่หากท้องถิ่นมีความจ าเป็นและมีงบประมาณสามารถ
มาขออนุญาตต่อกรมชลประทานได้ แต่ต้องด าเนินการตามรูปแบบของท้องถิ่นก าหนด ส่วนการ
ด าเนินงานของหน่วยงานด าเนินการลาดยางมะตอยเพ่ิมเติมทุกปี แต่ติดข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ
ท าให้ไม่สามารถกระจายตวัได้อย่างครบถว้น ส่วนความจ าเป็นของท้องถิน่ในการท าถนนลาดยางมะตอย
หรือถนนคอนกรีตทางกรมชลประทานยินดีอนุญาตให้ด าเนินการ  

- กรณีปัญหาและกระบวนการเกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัยเจ้าพระยา ชี มูล ขออนุญาตจัดส่งเป็น
เอกสาร 

- ประเด็นงบประมาณของจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดศรีสะเกษ ชี้แจงว่า จังหวัดนนทบุรีเป็น
ที่ตั้งของส านักเครื่องจักรกล โดยงบประมาณที่จังหวัดนนทบุรีได้รับมากกว่านั้น เนื่องจากมีการใช้
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งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องจักรกลทดแทนเครื่องที่ช ารุด ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ า
หรือการพัฒนาพ้ืนที่ชลประทานแต่อย่างใด และงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพ้ืนที่ชลประทาน
ของจังหวัดนนทบุรีมีเพียง ๓๓๒ ล้านบาท เท่านั้น 

- ประเด็นแผนงานยุทธศาสตร์ เป็นการปรับปรุงโครงการชลประทานเดิม ซึ่งมีอายุการใช้งาน
มากกว่า ๕๐ ปี เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการส่งน้ า และแผนงานบูรณาการเป็นแผนงานที่ด าเนินการ
ส าหรับโครงการที่ก่อสร้างใหม่ การพัฒนาแหล่งน้ าและการป้องกันบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า  

- กระบวนการขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานต่าง ๆ ในกรม
ชลประทานจะส่งค าขอตั้งงบประมาณมารวบรวมไว้ที่ส่วนกลาง และมีการลงระบบค าขอตั้งงบประมาณ
ทั้งหมดในระบบ Thai Water Plan ของ สทนช. ซึ่งงบประมาณรวมในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งหมด
ประมาณ ๓๒๑,๐๐๐ ล้านบาท และ สทนช. จะเป็นผู้ พิจารณาความเหมาะสมของโครงการ  
และจัดล าดับความจ าเป็นของโครงการ จากนั้นจึงส่งไปยังส านักงบประมาณ เพ่ือพิจารณาค าขอ
งบประมาณ 

- ประเด็น Rule Curve ของเขื่อน หน่วยงานขอส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร 
- ประเด็นการประเมินสถานการณ์น้ า สรุปในภาพรวมการประเมินปริมาณน้ าในเขื่อนเก็บน้ า

ตา่ง ๆ  ประเมินว่าสิ้นสุดฤดูฝนปีนี้ ๑ พฤศจิกายน ปริมาณน้ าฝนที่กักเก็บได้จะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 
ดังนั้น น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ าเพื่อการเกษตร จะสามารถจัดสรรได้ใกล้เคียงกับปี พ.ศ. ๒๕๖๗  

- ประเด็นการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ ายม หน่วยงานมีแผนการศึกษาเพ่ือสร้างประตูระบายน้ า  
ในพ้ืนที่จังหวัดแพร่และจังหวัดสุโขทัย ทั้งหมด ๔ แห่ง โดยในจังหวัดสุโขทัย มีประตูระบายน้ าบ้าน
บานชื่น และประตูระบายน้ าบ้านเกาะน้อย และทั้งสองโครงการนี้ หน่วยงานได้บรรจุในแผนงานส ารวจ
ออกแบบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ – พ.ศ. ๒๕๖๙ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอยู่
ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช านาญการ ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานคือเมื่อมี
ความพร้อมจะตั้งงบประมาณมาด าเนินการต่อไป 

- โครงการปรับปรุงคลองชักน้ าแม่น้ ายมฝั่งขวา ปีนี้เริ่มเตรียมความพร้อมและขอตั้งงบประมาณ
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมจังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ – พ.ศ. ๒๕๗๔  

- ประเด็นค่าเวนคืน หน่วยงานพยายามเร่งรัดด าเนินการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าชดเชย
ของหน่วยงาน คือ พิจารณาจากแผนงานก่อสร้างเป็นหลัก โดยตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงาน
ก่อสร้าง 

- ความคืบหน้าโครงการขนาดใหญ่ของหน่วยงานทั้งหมด ๔ โครงการ คือ  
๑. โครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลวง ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ความก้าวหน้าโครงการทั้งหมด 

ร้อยละ ๙๔ ยังติดสัญญาก่อสร้างคลองส่งน้ าที่ติดปัญหาการขออนญุาตก่อสร้างสะพานกบักรมทางหลวง 
ซึ่งต้องปรับปรุงแบบ 

๒. โครงการห้วยโสมง จังหวัดปราจีนบุรี ความก้าวหน้าโครงการทั้งหมด ร้อยละ ๙๔ มีปัญหา
สัญญาของระบบชลประทานฝั่งขวา จ านวน ๑ สัญญา  

๓. โครงการผันน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เป็นการเจาะอุโมงค์ผันน้ าจากล าน้ าแม่แตงมายังเขื่อน
แม่งัด และจากเขื่อนแม่งัดไปยังเขื่อนแม่กวง ผลความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละ ๗๙ มีปัญหาการแก้ไข
แบบและการขอใช้พ้ืนที่ จ านวน ๒ สัญญา 
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๔. โครงการบางบาล - บางไทร เป็นการตัดน้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยา ไม่ให้ผ่านตัวจังหวัด เพ่ือลด
ผลกระทบปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละ ๕๓  

- ประเด็นปัญหาและอุปสรรคกองทุนจัดรูปที่ดิน ที่มีเกษตรกรไม่ยินยอมให้ใช้พ้ืนที่ ท าให้
หน่วยงานต้องด าเนินการปรับแบบ หน่วยงานจะท าการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพื่อมิให้เกิดปัญหาใน
ลักษณะดังกล่าว 

- ประเด็นเขื่อนล าปาว มีการปรับปรุงใหม่เพ่ือเพ่ิมความจุให้มากขึ้น โดยปริมาณที่เพ่ิมขึ้น
ดังกล่าว หน่วยงานมีแผนในการขยายพ้ืนที่ชลประทาน และอยู่ระหว่างการออกแบบ 

- หน่วยงานยังมีความจ าเป็นในการจัดเก็บค่าน้ าลูกบาศก์เมตรละ ๕๐ สตางค์ ตามกฎหมาย 
เพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการดูแลแหล่งน้ าของหน่วยงาน  

- การส่งเสริมพื้นที่แหล่งน้ าของกรมชลประทานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานได้มีการศึกษา
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือพิจารณาก าหนดมาตรการที่ใช้ประกอบการอนุญาต  และหา
แนวทางในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าให้คุ้มค่าที่สุด 

- โครงการผันน้ าโขง เลย ชี มูล เป็นโครงการส าคัญที่ สนทช. และกรมชลประทานเร่งผลักดัน
เพื่อให้เกิดขึ้น โดยมีการดึงน้ าจากแม่น้ าโขงที่อ าเภอเชียงคาน และส่งน้ าผ่านอุโมงค์มายังพ้ืนที่จังหวัด
หนองบัวล าภู ซึ่งส่วนหนึ่งจะส่งไปยังเขื่อนอุบลรัตน์ และอีกส่วนหนึ่งจะเปิดเป็นพ้ืนที่ชลประทานใหม่ 
โดยแบ่งระยะเวลาการด าเนินการทั้งหมด ๔ ระยะ ประเด็นผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ หน่วยงาน
จะลงพื้นที่เพื่อท าความเข้าใจต่อประชาชนต่อไป 

- ประเด็นการเฝ้าระวังฝนตกหนักในลุ่มน้ าชีและลุ่มน้ ามูล หน่วยงานมีการด าเนินการ ๒ ส่วน 
คือ ๑. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการเสริมแนวป้องกัน ๑๑๓ ในพ้ืนที่ฝั่งวารินช าราบ ซึ่งจะท าให้
ขีดความสามารถในการระบายน้ าผ่านสถานีวัดน้ าเพ่ิมขึ้น และสั่งการให้เขื่อนต่าง ๆ ในลุ่มน้ าชีและลุ่ม
น้ ามูลด าเนินการพร่องน้ าให้มากที่สุด โดยอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ ๕๐ – ๖๐ ท าให้มีช่องว่างในการรับน้ า
มากยิ่งขึ้น และ ๒. การจัดท าโมเดลคาดการณ์สถานการณ์น้ าล่วงหน้าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชีและลุ่มน้ ามูล  
โดยใช้ข้อมูลน้ าฝนล่วงหน้า ๓ – ๕ วันล่วงหน้า เพ่ือประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้ 

- ความคืบหน้าโครงการระบบส่งน้ าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ เชื่อมต่อจังหวัดพิษณุโลก ชี้แจงว่า
ความก้าวหน้าของงานคือ ร้อยละ ๔๒ โดยหน่วยงานจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๑  

- โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยน้ ารี ชี้แจงว่าส่วนของอ่างเก็บน้ าได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ส่วนของ
ระบบท่อต้องด าเนินการตอ่เนื่องในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และส่วนของสถานีสูบน้ า ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณส าหรับเครื่องสูบน้ า  

- ประเด็นบึงระหาน ที่มีการแก้ไขแบบโดยลดปริมาณดินที่ขุดลอก และน าเงินส่วนที่เหลือมาท า
ถนนโดยรอบ ชี้แจงว่ามีความจ าเป็น เนื่องจากเป็นความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 

- ประเด็นเรื่องร้องเรียน เนื่องจากเป็นประเด็นละเอียดอ่อน หน่วยงานจึงขอส่งข้อมูลเป็น
เอกสาร 

- ประเด็นการส่งมอบสถานีสูบน้ าให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล ที่จังหวัดนครพนม และเมื่อ
สถานีสูบน้ ามีการช ารุดเสียหาย ท้องถิ่นไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม ชี้แจงว่า ส่วนงานที่ถ่ายโอนไป
ยังท้องถิ่นแล้ว มีช่องทางที่ท้องถิ่นสามารถของบประมาณในการซ่อมแซมได้ โดยของงบประมาณจาก
งบกลางผ่าน สทนช.  
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- ประเด็นการปรับปรุงคลองส่งน้ า LMC (Left Main Canal: LMC) ชี้แจงว่า LMC หมายถึง 
คลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้าย 

- ประเด็นการขุดลอกฝายและท าสถานีโซลาเซลล์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานขอส่งข้อมูลเป็น
เอกสาร 

- ความก้าวหน้าในการขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยใหญ่ จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบันอยู่ในร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณจ านวน ๖๐.๔  
ล้านบาท 

- ประเด็นอ่างเกบ็น้ าห้วยบอน ชี้แจงว่า ส่วนของอ่างเกบ็น้ าก่อสรา้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว เหลือการ
จัดท าระบบกระจายน้ าในพ้ืนที่ ๕,๐๐๐ ไร่ หน่วยงานจะเร่งรัดด าเนินการเตรียมความพร้อมและขอตั้ง
งบประมาณต่อไป 

- ประเด็นภัยแล้งในจังหวัดชุมพร หน่วยงานได้มีการส่งเครื่องสูบน้ าเข้าไปให้ความช่วยเหลือ 
และท างานร่วมกับกรมฝนหลวง 

- ประเด็นสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าที่ก่อสร้างเสร็จและยังไม่ได้เปิดใช้ประโยชน์ หน่วยงานจะลง
พ้ืนที่ตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลเป็นเอกสาร 

- โครงการดินแลกน้ า เป็นโครงการที่ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ และมีจุดเริ่มต้น
ด าเนินการในพ้ืนที่อ่างเก็บน้ าที่มีความตื้นเขิน โดยกระบวนการเริ่มต้นคือเสนอเรื่องให้กรมชลประทาน
พิจารณาความเหมาะสมและอนุมัติ ในหลักการ  ทั้ งนี้  โครงการดินแลกน้ าในจังหวัดชลบุ รี  
กรมชลประทานได้อนุมัติในหลักการแล้ว และเป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการอนุมัติโครงการ 
เมื่ออนุมัติโครงการแล้วจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคามูลดิน ซึ่งมีผู้แทนจากกรมธนารักษ์ 
หรือกรมที่ดิน และผู้แทนจากส่วนราชการอื่น รวมกันไม่น้อยกว่า ๓ คน เพ่ือพิจารณาก าหนดราคามูล
ดิน จากนั้นจึงขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในการก าหนดราคากลางขั้นต่ าของมูลดิน  
และด าเนินการประกวดราคาและจัดหาผู้รับจ้าง 

- การซ่อมแซมถนนในพ้ืนที่บนคันคลองสายต่าง ๆ ของกรมชลประทาน หากเป็นเส้นทางหลัก
จะถ่ายโอนผิวจราจรให้กรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบทรับไปด าเนินการปรับปรุง หากเป็นคลอง
สายซอยต่าง ๆ ในส่วนที่ มีความจ าเป็นในการบริหารจัดการน้ า กรมชลประทานจะเป็นผู้ดูแล  
แต่เนื่องจากพ้ืนที่รับผิดชอบมีจ านวนมาก ดังนั้น  การซ่อมแซมถนนจึงมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  
ทั้งนี้ หน่วยงานจะเร่งด าเนินการ 

- ประเด็นการสร้างประตูระบายน้ าจังหวัดน่าน หน่วยงานขอส่งข้อมูลเป็นเอกสาร 
- ประเด็นการปิดประตูระบายน้ าอุทกวิภาชประสิทธิ ในลุ่มน้ าปากพนัง ชี้แจงว่า ในอดีตลุ่มน้ า

ปากพนังก่อนที่จะสร้างประตูระบายน้ าอุทกวิภาชประสิทธิ ช่วงฤดูแล้ง น้ าเค็มจะไหลย้อนเข้าไป
ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร กระทบกับระบบนิเวศต่าง ๆ ดังนั้น จึงมีการก่อสร้างประตูระบายน้ าอุทกวิภาช
ประสิทธิ  เพื่อปิดกั้นไม่ให้น้ าเค็มไหลย้อนเข้าไปในพื้นที่ 
 - ประเด็นค่าปรับปรุงแหล่งน้ าและค่าขุดลอกแหล่งน้ า หน่วยงานขอส่งข้อมูลเป็นเอกสาร 
 - ประเด็นการอนุญาตในการพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่ทับซ้อนเขตป่าสงวนแห่งชาติล่าช้า 
หน่วยงานรับข้อเสนอไปบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 - ประเด็นการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่อ่างเก็บน้ าห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี ในปีที่ผ่านมา 
ชี้แจงว่า ช่วงการเกิดปญัหาน้ าท่วมในจังหวัดอุดรธานีชว่งปลายฤดฝูน เกณฑ์การบริหารจัดการน้ าในช่วง
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ปลายฤดูฝนจะเก็บน้ าที่ขีดจ ากัดด้านบน (Upper Rule Curve) แต่เนื่องจากมีฝนตกหนัก จึงต้องเร่ง
ระบายน้ าออก ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี 

- ความคืบหน้าโครงการประตูระบายน้ ากรงปีนัง จังหวัดยะลา มีการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว โดยจะมี
พ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์ ประมาณ ๖๐,๐๐๐ ไร ่

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- การจัดสรรงบประมาณของกรมชลประทาน ควรตั้งอยู่พ้ืนฐานความเหมาะสมและความเป็น

ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติกับพื้นใดพื้นที่หนึ่ง 
- การจัดเอกสารรายการค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ  

กรมชลประทาน (เอกสารขาวคาดแดง) ควรมีรายละเอียดถึงขนาดพ้ืนที่ของโครงการ เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงความเหมาะสมในการใช้จ่ายงบประมาณ 

- กรมชลประทาน ควรแบ่งหมวดหมู่รายการงบประมาณใหม่ เพ่ือให้มีความสมเหตุสมผลมาก
ขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญในปีถัดไปว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงจัดการหมวดหมู่อย่างไร 

- กรมชลประทาน ควรเร่งพัฒนาแหล่งชลประทานในกลุ่มจังหวัดพ้ืนที่เหนือตอนล่างและภาค
กลางตอนบน เพื่อเพ่ิมปริมาณการกักเก็บส าหรับบรรเทาปัญหาภัยแล้งและปอ้งกันการเกิดอุทกภัยให้กับ
พ้ืนที่ราบลุ่มตอนล่าง 

- กรมชลประทาน ควรเร่งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ าในเขตพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติให้กับประชาชน รวมไปถึงการติดตามค่าชดเชยที่ดินให้กับประชาชน 

- ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม กว่าครึ่งหนึ่งของประชากรไทยมีอาชีพ
เกษตรกรรมท าให้เกษตรกรต่าง ๆ เหล่านี้มีความจ าเป็นต้องพ่ึงพาระบบชลประทานในการท าเกษตรทั้ง
ในเขตพ้ืนที่ชลประทานและนอกเขตชลประทาน หน่วยงานควรมุ่งเน้นที่จะน างบประมาณมาจัดท า
ระบบชลประทานให้สามารถรองรับพ้ืนที่ที่มีการท าเกษตรกรรมให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยท าข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวมเร็วของการ
จัดท าโครงการพ้ืนฐาน  

- กรมชลประทาน ควรมีมาตรการหรือแผนงานกักเก็บน้ าฝนเพ่ือใช้ในฤดูแล้งอย่างชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม  

- กรมชลประทาน ควรขยายเขตพ้ืนที่ชลประทานตลอดจนพัฒนาคุณภาพของแหล่งน้ าในพื้นที่
ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะภาคอีสานยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าในการท า
การเกษตร  

- กรมชลประทาน ควรส ารวจและตรวจสอบเชิงรุกของโครงการที่เกี่ยวกับแหล่งน้ าที่ช ารุด
เสียหาย เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณน้ าฝนในช่วงฤดูฝน  

- กรมชลประทาน ควรพิจารณาหารือร่วมกับผู้แทนชุมชนหรือผู้น าท้องถิ่นในพ้ืนที่ด าเนินการ
โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบชลประทานสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
เกษตรในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน  

- หน่วยงานที่มาชี้แจงในวันนี้มีงบประมาณรวมกัน ๘๘,๕๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่สูง
แต่มีความคุ้มค่า เพราะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่เข้าถึงประชาชนในระดับฐานราก
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ได้อย่างแท้จริง โดยในส่วนของกรมชลประทาน มีค่าขุดลอกแหล่งน้ า ทั้งสองส่วนมียอดรวม ๒๔,๔๓๗ 
ล้านบาท และมีการขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ า ประมาณ ๑๔,๘๕๓ แห่ง จึงขอรายละเอียดการปรับปรุง
ขุดลอกแหล่งน้ าดังกล่าว เพื่อพิจารณาว่าแหล่งน้ าที่มีการปรับปรุงในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จะไม่ซ้ าซ้อน
กับแหล่งน้ าอื่นที่เคยปรับปรุงมาแล้ว หรือหากซ้ าซ้อนต้องมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งต้องมีเหตุผลระบุไว้ 
เพื่อให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สบายใจว่าได้ด าเนินการปรับปรุงแหล่งน้ าในทุกพื้นที่ของประเทศไทย  

- ปัญหาที่เจ้าหน้าที่กรมชลประทานต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ก่อนด าเนินการแจ้งเตือน  
ท าให้กระบวนการแจ้งเตือนล่าช้า เห็นว่า หน่วยงานต้องพิจารณาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
อนุมัติแจ้งเตือน เพื่อท าให้กระบวนการแจ้งเตือนมีความรวดเร็วขึ้น  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ กรรมาธิการ ขอให้กรมชลประทาน ส่งข้อมูลตามรายการ

ดังต่อไปนี้ ๑. ข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการของกรมชลประทานในแต่ละพ้ืนที่  
โดยให้ส่งมาในรูปแบบ excel และ ๒. ข้อมูลการบริหารจัดการน้ า (Rule Curve) ในเขื่อน 

- นายอิทธิพล ชลธราศิริ กรรมาธิการ ขอให้กรมชลประทาน ส่งข้อมูลความคืบหน้าของ
โครงการผันน้ าโขง เลย ชี มูล และการประสานงานท าความเข้าใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการดังกล่าว 

- นายวีระ  ธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดรายการงบลงทุนทั้งหมด โดยแยก
ประเภทแต่ละรายการว่างบลงทุนที่เป็นงบผูกพันเดิมที่ยังไม่แล้วเสร็จมีจ านวนกี่โครงการ และงบลงทุน
ใหม่ที่เริ่มท าในปีนี้ทั้งหมดจ านวนกี่โครงการ เช่น งบก่อสร้าง งบซ่อมแซมเพ่ือใช้งาน งบซ่อมบ ารุง  
เป็นต้น 

- นางสาวภคมน  หนุนอนันต ์กรรมาธิการ ขอรายละเอียดการจัดท าแผนและกระบวนการไล่น้ า 
ของโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ าอุทกวิภาชประสิทธิ์ทั้งหมด 

- นายวารุจ  ศิริวัฒน์ กรรมาธิการ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบห้า ขอเอกสาร
เกี่ยวกับรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. โครงการเขื่อนทดน้ าผาจุก อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ครอบคลุมพ้ืนที่เกษตรกรประมาณ 
๕๐๐,๐๐๐ ไร่ เริ่มด าเนินการโครงการตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ สิ้นสุดโครงการ ๒๕๗๑ ระยะเวลาโครงการ ๑๙ 
ปี มีระบบกระจายน้ าไปในพื้นที่ใดบ้าง  

๒. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยดี เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ เริ่มด าเนินการเสร็จสิ้น
โครงการ ในปี ๒๕๖๗ รวมระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๕ ปี วงเงินทั้งสิ้นประมาณเกือบ ๕,๐๐๐ ล้าน
บาท พร้อมระบบกระจายน้ า วงเงิน ๑๘๘ ล้านบาท และขอทราบรายละเอียดโครงการเพ่ิมเติมของ
ระบบของอ่างเก็บน้ า โดยเฉพาะระบบกระจายน้ าตามท่อ อย่างไร 

- นายพงศกร  อรรณนพพร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หก ขอเอกสารเกี่ยวกับ
รายละเอียดดังมีต่อไปนี้ 

๑. ขอทราบรายละเอียดความคืบหน้าและแนวทางการแก้ปัญหาน้ าท่วมอ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น และน้ าท่วมบริเวณพ้ืนที่บึงละเลิงหวายเป็นพื้นที่รับน้ าขนาดใหญ่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมได้อย่างไร  
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๒. ขอทราบรายละเอียดความคืบหน้าและแนวทางการแก้ปัญหาน้ าท่วมจังหวัดขอนแก่น 
บริเวณบึงน้ าต้น เนื้อที่ ๖,๐๐๐ ไร่ และมีวิธีแก้ไขปัญหาน้ าท่วมเป็นรูปธรรมอย่างไร 

- นายอลงกต  มณีกาศ กรรมาธิการ คนที่หก ขอเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดดังมีต่อไปนี้ 
๑. รายละเอียดสถานีสูบน้ าดว้ยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ า ด าเนินการส่งมอบให้กบัองค์การบริหาร

ส่วนต าบลในพื้นที่ต่าง ๆ ต่อมาประสบปัญหาช ารุดขาดการบ ารุงรักษาไม่มีช่างผู้ช านาญในการซ่อมแซม 
ท าให้ประชาชนหรือเกษตรกรไม่มีน้ าเพื่อการอุปโภคหรือบบริโภค มีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร 

๒. รายละเอียดอาคารบังคับน้ าห้วยเวิลด์ ต าบลน้ าก่ า อ าเภอธาตุพนม วงเงินประมาณ ๔๐ 
ล้านบาท ด าเนินงานอย่างไร 

- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ คนที่หก ขอเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดดังมีต่อไปนี้ 
๑. ขอทราบรายละเอียดนโยบายหรือแผนงานบริหารจัดการน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมบริเวณ

พ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างไร และมีความคืบหน้าอย่างไร  
๒. ขอทราบมาตรการรองรับปริมาณน้ าที่ไหลมาจากแก่งสะพือ เขื่อนธาตุน้อย อ าเภอเขื่องใน 

เขื่อนราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ แม่น้ ามูล แม่น้ าชีจากวังยางสารคาม และน้ าที่ไหลมาจากเทือกเขาพนม
ดงรัก ไหลเข้าอ าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอย่างไร เช่น การก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ผันน้ า เพ่ือแก้ปัญหา
น้ าท่วมจังหวัดอุบลราชธานีอย่างไร  
 ๓. ขอทราบรายละเอียดผลการเบิกจ่ายและความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าล าห้วย
บอน ต าบลศรีวิเชียร อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ผูกพันงบประมาณปีตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ถึงปี 
๒๕๖๗ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จึงขอทราบการเบิกจ่ายงวดงานเป็นอย่างไรบ้าง 
 ๔. ขอทราบรายละเอียดและความคืบหนา้โครงการขดุลอกล าหว้ยเวยีงหลวง และการขุดลอกล า
เซบก ที่มีสภาพตื้นเขินไหลไปสู่แม่น้ าโขง อย่างไร  
 - นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ กรรมาธิการ ขอสอบถามโดยให้ตอบเป็นเอกสารว่าผลการด าเนินงาน
ในปี ๒๕๖๗ ในโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพ้ืนที่เกษตรกรรมและเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจว่ามีความ
คืบหน้าของการพิจารณาในการซ่อมแซมฝายไม้ล่อยลอ อ าเภอส าปาตอง จังหวัดเชียงใหม่อย่างไร 
 - นายร่มธรรม ข านุรักษ์ โฆษกกรรมาธิการ ขอให้ตอบเป็นเอกสารกรณีที่เกี่ยวกับการแก้ไข  
น้ าท่วมน้ าแล้ง โดยการขุดลอกคลองธรรมชาติในพ้ืนที่ต้นน้ า ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ แต่มี
การขุดลอกคลองธรรมชาต ิจนท าให้ระบบนเิวศเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ และท า
ให้วิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับคลองเกิดความเสียหาย ทั้งนี้ จึงต้องการทราบถึงขั้นตอนกระบวนการรับฟัง
ความเห็น ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมว่าหน่วยงานได้ด าเนินการหรือไม่อย่างไร เพราะโครงการที่
เกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่มีเสียงคัดค้านจากประชาชน จึงต้องการทราบว่ามีกระบวนการเหล่านี้หรือไม่ 
เพราะหากมีเสียงคัดค้านในพื้นที่การขุดลอกคลองธรรมชาติในพ้ืนที่ต้นน้ า หน่วยงานควรมีกระบวนการ
เหล่านี้ แต่การขุดคลองในพ้ืนที่ที่จ าเป็นหรือมีปัญหาเดือดร้อนเร่งด่วนนั้น หน่วยงานสามารถด าเนิน
โครงการได้ แต่ในพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ควรต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นก่อนเพราะอาจ
เป็นการท าลายระบบนิเวศ  
 - นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสารดังนี้ 
 ๑. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุมัติแจ้งเตือน เพื่อท าให้กระบวนการแจ้งเตือนมีความ
รวดเร็วขึ้น 
 ๒. ขอรายชื่อโครงการทั้งหมดของกรมชลประทานที่มาจาก จ.๓ 
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กรมฝนหลวงและการบินเกษตร    ๑,๘๓๐,๗๘๖,๑๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ในพ้ืนที่ด้านการเกษตร หน่วยงานเป็นผู้ก าหนดพ้ืนที่เองหรือให้ประชาชนร้องขอในการจัดท า

ฝนหลวง  
- ในปี ๒๕๖๘ หน่วยงานไม่ได้ขอจัดสรรงบประมาณมาเพราะมีการผูกพันงบประมาณไปถึงปี 

พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณในส่วนนี้อาจลงนามในสัญญาล่าช้าท าให้ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่สามารถด าเนินการ
ได้ทันตามก าหนดเวลาจึงมีการขอจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยหน่วยงานต้องการเครื่องบิน 
๘ ล า แต่ปัจจุบันมี ๖ ล าแล้ว ก าลังขอเพ่ิมอีก ๒ ล าจึงจะครบตามที่ก าหนดไว้ จึงขอสอบถามว่า
โครงการนี้มีความล่าช้าใช่หรือไม่  

- ปีที่แล้วหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณได้เครื่องบิน ๑ ล า ซึ่งเห็นว่าเหมาะสมแล้ว  
เพราะหน่วยงานเป็นหน่วยงานที่เติมน้ าให้แหล่งน้ าในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ดังนั้นหน่วยงานต้องมี
เครื่องมือที่เพียงพอ แต่ปัจจุบันเหมือนว่าจะไม่เพียงพอ 

- ในเรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออก PM ๒. ๕ หน่วยงานควรบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ 
ไม่ใช่ให้แต่ละหน่วยงานด าเนินการกันเอง โดยในจังหวัดควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแม่งาน  
ในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีฝนเทียมที่ตกไม่ตรงเป้าหมาย เพราะการท าฝนเทียมนั้นต้องมีความชื้น ร้อยละ ๖๐   

แต่กรณีที่ฝนตกไม่ตรงเป้าหมายเป็นเพราะลมที่พัดไม่เสถียร หรือความเย็นไม่เสถียร  ทั้งนี้  หาก
หน่วยงานมีน้ าแข็งแห้งจะท าให้เกิดความแม่นย้ าขึ้นร้อยละ ๑๐๐ แต่หน่วยงานต้องใช้น้ าแข็งแห้งต่อปี 
จ านวน ๔๐๐๐-๕๐๐๐ ตัน ซึ่งได้ขอรับจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ไปแล้วแต่ถูกตัดงบประมาณทั้งหมด 
ท าให้ การท าฝนเทียมอาจจะไม่ตรงเป้าหมายไปอีก ๒-๓ ปี   

- กรณีเครื่องบินถูกดัดแปลง หน่วยงานเห็นว่าจะไม่ปลอดภัย เพราะการดัดแปลงคือการเจาะ
ท้องกับท่อเพ่ือให้สามารถใส่สารท าฝนเทียมได้ ทั้งนี้ หน่วยงานได้ด าเนินการเจาะท่อเครื่องบินเองใน
เครื่องบินเก่า แต่หากเป็นเครื่องบินใหม่ได้ให้โรงงานผลิตเครื่องบินเจาะมาให้แล้ว 

- การบูรณาการกับหน่วยงานอื่นนั้น หน่วยงานได้ด าเนินการร่วมกับกองทัพอากาศและ
กองทัพบกทุกปี มีการน าเครื่องบินมาใช้แต่เครื่องบิน ซี ๑๓๐ ไม่เหมาะสมกับการท าฝนเทียม เพราะมี
ขนาดใหญ่ เวลาท าการเลี้ยวจะไม่สามารถบินไล่เมฆไดท้ัน ทั้งนี้ กองทัพมีเครื่องบินจ านวนมากแต่เอามา
ท าฝนเทียมไม่ได้ แต่ต้องใช้เครื่องบนิอัลฟ่าเจ็ต มาแก้ปัญหาลูกเหบ็ได้ ซึ่งกองทัพทั้ง ๒ มีความเมตตาตอ่
หน่วยงาน จึงต้องขอขอบคุณในเรื่องนี้ 

- เครื่องบินปีกตึงปรับแรงความดันหรือคิงแอร์ซึ่งใช้เวลานานในการผลิต หน่วยงานไม่ได้ขอรับ
จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพราะหน่วยงานต้องการใช้เครื่องบินนี้ ๘-๙ ล า ในการท า
ฝนเทียมซึ่งเป็นเครื่องบินที่ดีมาก แต่ตอนนี้หน่วยงานมีเพียง  ๓ ล า โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ส านักงบประมาณได้หารือกับหน่วยงานแล้วว่า ในปี ๒๕๖๘ อาจใช้งบที่ผูกพันการจัดซื้อเครื่องบินอื่นๆ 
มาเบิกจ่ายก่อนเพ่ือจัดซื้อเครื่องบินนี้ก่อน   
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- การก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายพิจารณาจากระบบขอรับการบริการท าฝนหลวง การก าหนดพ้ืนที่
เป้าหมายหน่วยงานมีแผนที่มาวิเคราะห์ว่า พ้ืนที่เหมาะสมที่จะท าหรือไม่และพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับความต้องการในพ้ืนที่ และรวมถึงพิจารณาถึงพ้ืนที่ที่ก าลังท าการเพาะปลูก หน่วยงานจะ
หลีกเลี่ยงด้วย 

- การท าฝนเทียมทุกวันนี้ หน่วยงานจะตรวจสอบสภาพอากาศประจ าวันเพ่ือประเมินสภาพ
อากาศว่าดีต่อการท าฝนเทียมหรือไม่  โดยต้องมีความชื้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๖๐  และลม 
ไม่น้อยกว่า ๕ น็อต จะท าให้ฝนตกร้อยละ ๑๐๐   

- ส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอยู่ที่เครื่องบินหากเป็นคิงแอร์จะมีราคาสูงกว่าเครื่องบินอื่น  
 มีค่าใช้จ่ายประมาณ ๘-๙ หมื่นต่อเที่ยว การท าฝนเทียมหากมีเครื่องบินมาจะท าให้เกิดฝนเทียมได้มาก 

- การจัดหาอากาศยานให้เพียงพอ หน่วยงานมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณจึงต้องทยอยจัดซื้อ 
- การดัดแปลงสภาพอากาศเป็นเทคนิคการคิดค้นในการแกล้งอากาศ กล่าวคือเมื่อเกิดฝุ่น

ละออง PM ๒.๕ ฝุ่นจะลอยไปอยู่ที่ ๑๐,๐๐๐ ฟิต จึงต้องใช้น้ าแข็งแห้งเจาะชั้นบรรยากาศให้ฝุ่นละออง
ดีดตัวออกไปจากชั้นบรรยากาศซึ่งหน่วยงานด าเนินการมา ๒ ปีแล้ว ซึ่งน้ าแข็งแห้งท าให้ฝนเทียมตก
ตามเป้าหมายด้วย  โดยหน่วยงานใช้ศาสตร์พระราชามาใช้ขับเคลื่อนในเรื่องนี้และรัชกาลที่ ๑๐  
ได้สืบสานต่อยอดมาโดยตลอด 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 - กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ควรเพ่ิมประสิทธิภาพและความแม่นย าในการท าฝนหลวง 
เพื่อให้ฝนตกลงในพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชน จากเดิมที่ส่วนใหญ่ฝนจะตกลงในพื้นที่ป่า 
 - กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ควรพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณส าหรับ 
การจัดซื้อเครื่องบินผลิตฝนเทียมเป็นการเฉพาะและมีประสิทธิภาพตามความเหมาะสม เพ่ือเป็นการ
สร้างความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ 
 - ขอทราบแนวทางการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมีเครื่องมือกับการแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างไร  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายทรงยศ รามสูต กรรมาธิการ ขอให้ตอบเป็นเอกสารกรณี พื้นที่ที่จะท าฝนหลวงจะท าต้อง

ตรวจสอบก่อนหรือไม่ว่ามีปริมาณเมฆ หรือมีขั้นตอนอย่างไร เพราะอาจท าแล้วไม่ได้ผล และเวลาท า
ฝนเทียมหน่วยงานต้องใช้ฝูงบินมากน้อยเพียงใด และที่ผ่านมามีความผิดพลาดบ้างหรือไม่ 

 
กรมพัฒนาที่ดิน      ๓,๕๖๘,๒๘๗,๐๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของกรมพัฒนาที่ดินในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

 - กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดบริการข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ที่ดินออกเป็น ๓ ระดับ โดยมีเพียงเฉพาะ
ระดับที่ ๑ เท่านั้นที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงโดยไม่มีเงื่อนไข แต่ส าหรับข้อมูลระดับอื่น จะต้องท า
หนังสือแจ้งไปยังกรมพัฒนาที่ดิน จึงขอสอบถามว่าเหตุใดไม่ออกแบบระบบให้มีการเข้าถึงเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
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 - ขอสอบถามว่า โครงการผลิตหญ้าแฝกเพ่ือการเพาะปลูกกับเพ่ือการส่งเสริมของกรมพัฒนา
ที่ดิน มีความแตกต่างกันอย่างไร และมีหลักเกณฑ์การเลือกพื้นที่ส าหรับโครงการนี้อย่างไร  
 - กรมพัฒนาที่ดิน มีรายการค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการที่มีมูลค่าต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาทหลาย
รายการ จึงขอสอบถามว่ามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกโครงการลงในแต่ละพื้นที่อย่างไร 
 - ขอสอบถามว่า โครงการก่อสร้างแหล่งน้ าไร่นานอกเขตชลประทานของกรมพัฒนาที่ดิน  
มีผลสัมฤทธิ์อย่างไร และสามารถเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ าได้หรือไม่ 
 - ขอทราบแนวทางการจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตร โดยใช้ Agri-Map แผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการ
เชิงรุก ในการขับเคลื่อนให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงความเหมาะสมของที่ดินเสามรถปลูกพืชชนิดใด และ
ทราบพ้ืนที่กักเก็บน้ าที่เหมาะสมท าการเกษตร และส่งผลต่อการเข้าถึงงบประมาณ อย่างไร  
 - ขอทราบแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก เพื่อให้ประชาชนหรือเกษตรกรเข้าถึงแหล่งน้ า 
และเพียงพอต่อการท าการเกษตรอย่างไร  
 - ขอสอบถามกรมพัฒนาที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีระบบสารสนเทศที่ดีที่สุดในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ว่า โครงการ ๑๕๖ ล้านบาทในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพ่ือน ามาพัฒนาระบบดิจิทัลใน
การพัฒนาที่ดิน หน่วยงานมีการด าเนินการอย่างไรบ้าง เพราะปีที่ผ่านมาได้งบประมาณจ านวนเท่ากัน 
จึงต้องการสอบถามว่ามีการพัฒนากว่าเดิมอย่างไร และมีผลด า เนินการอย่างไรบ้างซึ่งงบประมาณใน
ส่วนนี้ไม่ใช่งบบุคลากรเพราะมีการแยกงบประมาณในส่วนนี้ออกมา 
 - ขอสอบถามว่า รายการงบประมาณที่มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน หน่วยงานมีรายการที่เห็นว่าซ้ าซ้อนกัน ๒ กิจกรรม คือกิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลแผนการ
ใช้ที่ดินและกิจกรรมพัฒนาและบริการส ารวจจัดท าแผนที่ แต่ใช้งบประมาณเท่ากันคือ ๒ ล้านบาท  
จึงขอสอบถามว่าแตกต่างกันอย่างไร และเป็นการซื้อภาพถ่ายทางดาวเทียมหรือไม่ หากใช้ขอทราบ
ความละเอียดของแผนที่ที่จัดซื้อด้วยว่าตรงกับหน่วยงานอื่นที่ขอจัดซื้อเช่นกันหรือไม่ 
 - ขอสอบถามว่า เมื่อมีการเปิดแผนที่เพาะปลูกที่เหมาะสมของ Agri-Map ในเรื่องของการปลูก
อ้อยปรากฏว่าข้อมูลระบุว่ามีพ้ืนที่การปลูกอ้อยจ านวน ๑๗ ล้านไร่ แต่ข้อมูลรายการของส านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ปรากฏว่ามีจ านวน ๑๑ ล้านไร่เท่านั้น ซึ่งแตกต่างกันจึงขอข้อมูล
ว่าข้อมูลที่แท้จริงเป็นอย่างไร และหลักการจัดท าข้อมูลนี้เป็นอย่างไรเพราะอาจแตกต่างกันระหว่างสอง
หน่วยงาน หรือมีพ้ืนที่ใดข้อมูลตกหล่นจนท าให้สองหน่วยงานมีข้อมูลไม่เหมือนกัน 
 - ขอสอบถามเรื่องแอปพลิเคชันแมลงปอ ซึ่ งสามารถวิเคราะห์ พ้ืนที่ดินได้  ในเรื่องนี้  
ทาง ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  (GISDA) เคยร่วมกับ
หน่วยงานในการจัดท าแอปพลิเคชันหรือไม่เพราะอาจเป็นการใช้งบประมาณซ้ าซ้อน 
 - ข้อมูลใน AGRI MAP  ควรเพ่ิมเรื่องพืชผลทางการเกษตรที่ เป็นพืชผลตัวรองเข้าไปใน  
AGRI MAP  ด้วยไม่ใช่มีแต่ข้อมูลพืชผลทางการเกษตรตัวหลักใน AGRI MAP และหากมีโครงการของรัฐ
อื่นๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกร ควรบรรจุใน AGRI MAP  ด้วย เกษตรกรจะได้รู้ข้อมูลใหม่และขอให้
เพิ่มลงิคข์้อมูลเข้าไปด้วย  
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 - กรณีการปรับปรุงแหล่งน้ านอกเขตชลประทานเป็นการปรับปรุงแหล่งน้ า ๒๖,๐๐๐ หน่วย  
จึงควรส่งแผนมาว่าจะพัฒนาตรงจุดใดเพื่อไม่ให้ซ้ าซ้อนกันที่หน่วยงานจะด าเนินการปรับปรุงแหล่งน้ าใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ 

- ขอให้หน่วยงานให้ความส าคัญกับหมอดินอาสาเพ่ือให้มีความรู้มากขึ้น และในพ้ืนที่ท าบ่อ
ขนาดจิ๋วให้มีการขยายผลให้มีสถานที่กักเก็บน้ าในช่วงหน้าแล้ง 

- เรื่องธนาคารน้ าใต้ดิน ขอให้มีการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการไหลของน้ าและการเติมน้ า
ใต้ดินซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรมากขึ้น 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อกักเก็บน้ า

บรรเทาภัยแล้งให้กับเกษตรกรยากจนโดยเพียงพอกับพ้ืนที่ดังกล่าว ส่วนในการด าเนินการให้มีขนาด
ใหญ่ขึ้นต้องด าเนินการผ่านมติคณะรัฐมนตรีซึ่งอาจมีความล่าช้า อย่างไรก็ตาม หน่วยงานได้มีการ
ออกแบบสระน้ าที่มีขนาดใหญ่อยู่แล้ว และขนาดแหล่งน้ าความลึกผันแปรตามสภาพพ้ืนที่และความ
ต้องการของเกษตรกร ทั้งนี้ คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๗  

- การด าเนินงานของหน่วยงานในพ้ืนที่ภาคเหนือซึ่งเป็นพ้ืนที่ต้นน้ ามีความลาดชันสูง มีปัญหา
ในเรื่องการพังทลายของหน้าดิน ปัจจุบันได้มีการท าขอ้ตกลง mou กับกรมป่าไม้ เพื่อด าเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวต่อไป 

- ในรายการงบประมาณค่าใช้จ่ายค่าก่อสร้างต่ ากว่าสิบล้านบาท ในการก่อสร้างระบบอนุรักษ์
ดินและน้ ามีการด าเนินการสามระบบ คือบนที่พ้ืนที่สูงชัน พื้นที่ดอนและพื้นที่ลาดชัน วิธีการด าเนินการ
จะสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นและความต้องการของประชาชน โดยงบประมาณค่าใช้จ่ายจะขึ้นยู่กับ
สภาพพ้ืนที่ 
 - การส่งเสริมหญ้าแฝกเพื่อปลูกในพ้ืนที่เป้าหมายโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีการพังทลายหน้าดิน พ้ืนที่
น้ าหลาก มีความลาดชัน ท าให้เกษตรกรตระหนักถึงประโยชน์ของหญ้าแฝกและมีการผลิตหญิงแฝกเพื่อ
แจกจ่ายให้กับเกษตรกร 
 - โครงการสูบน้ าพลังแสงอาทิตย์ที่มีการท าในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นการด าเนินการในพื้นที่
พัฒนาที่ดินซึ่งมีพ้ืนที่ค่อนข้างมากและมีการพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ในพ้ืนที่ที่มีแหล่งน้ าไม่เพียงพอ 
 - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางเป็นโครงการใหม่ไม่ได้รับงบประมาณซ้ าซ้อนกับ
โครงการปีที่ผ่านมา โดยความต้องการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ให้มีการรวบรวมข้อมูลเป็น
หนึ่งเดียวเพ่ือใช้งานในการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ มีการพัฒนาระบบโปรแกรมร่วมกันใน ๒๒ 
หน่วยงานเพื่อใช้ในการพัฒนางานต่อไป รายละเอียดขอส่งเป็นเอกสาร 
 - ในส่วนฝายชะลอน้ าเป็นฝายกึ่งถาวร ด าเนินการในพ้ืนที่แห้งแล้งรวมทั้งพื้นที่ต้นน้ า โดยมีการ
กักเก็บน้ าเพ่ือใช้ประโยชน์ในการกักตะกอนดินไม่ให้ไหลในพ้ืนที่ตอนล่าง ท าให้เกษตรกรสามารถใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้ าได้ 
 - ธนาคารน้ าใต้ดิน มิได้เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน แต่หน่วยงานได้มีการท าโครงการบริหาร
จัดการน้ าใต้ดินและบนดิน โดยศึกษาข้อมูลว่าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือไม่ มีกิจกรรมการขุด
บ่อขนาด ๒,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร และขุดสะดือเพ่ือเติมน้ าลงไปใต้ดิน รวมทั้งติดตามผลในแต่ละปีว่า
ปริมาณน้ าใต้ดินเพ่ิมขึ้นหรือไม่ 
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ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 - กรมพัฒนาที่ดิน ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการใช้ที่ดินได้เป็นการทั่วไปในทุก
ระดับของข้อมูล เพ่ือเป็นการลดภาระการท างานของกรมพัฒนาที่ดินในการต้องพิจารณาหนังสือการ  
ขอเข้าถึงข้อมูลของประชาชน 
 - กรมพัฒนาที่ดิน ควรขุดบ่อเพิ่มขนาดความจุขนาด ๑,๒๖๐ ลกบาศก์เมตร บริเวณสะดืออ่างที่
มีขนาดกว้าง ๑ เมตร ลึก ๑ เมตร สามารถน าน้ าใต้ดินมาใช้เพ่ือการอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้งที่มี
ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ า 
 - ส่วนในเรื่องโครงการสร้างฝายหรืออ่างเก็บน้ าในที่พ้ืนที่ป่าไม้ หน่วยงานควรบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่โดยเร็ว เพราะในปัจจุบันต้องใช้เวลา ๒๐-๓๐ ปีในการด าเนินโครงการ  
เช่นการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องใช้เวลาอย่างน้อย ๕๐๐ วันแล้ว ทั้งนี้ หน่วยงานจึงต้อง
บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ให้รวดเร็วขึ้น เพราะหากด าเนินการล่าช้า จุดการจัดสร้างอ่างเก็บน้ าอาจ
ไม่ใช่จุดที่ดีที่สุดเพราะประชาชนเข้าใช้พ้ืนที่ 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายอิทธิพล ชลธราศิริ กรรมาธิการ ขอให้กรมพัฒนาที่ดิน ส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างแหล่งน้ า

ไร่นานอกเขตชลประทานเปน็รายจังหวัด โดยให้ระบุขนาดของแหล่งกักเก็บน้ าและการด าเนินการที่ผ่าน
มาระหว่างปี ๒๕๖๕-๒๕๖๗ และการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายของโครงการในอนาคต   

- นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ กรรมาธิการ ขอเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการฝายชะลอ
น้ าเพ่ืออนุรักษ์ดินน้ าและน้ า ๕๗๑ แห่ง ๗๖ ล้านบาทของกรมที่ดิน และขอเอกสารชี้แจงหลักเกณฑ์ใน
การคัดเลือกและพ้ืนที่เป้าหมายของโครงการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกที่ไม่เหมาะสม ๖๖,๐๐๐ไร่ และ
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน ๖,๗๐๐ ไร่ และขอทราบหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและผลการ
คัดเลือกด้วย 

- นายทรงยศ รามสูต กรรมาธิการ ขอให้ชี้แจงเป็นเอกสารกรณีที่จังหวัดน่าน ได้งบประมาณ
เวนคืนที่ดินมาแต่พอปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๖๗๘ ควรจะต้องได้รับงบประมาณต่อเนื่องแต่ปรากฏว่าไม่มี
งบประมาณมาให้ แต่เดือนที่ผ่านมาแล้ว รัฐมนตรีได้เดินทางไปที่จังหวัดน่านและมีด าริว่าจะประสานใน
เรื่องนี้ให้ ดังนั้นจึงขอสอบถามว่ายังมีจังหวดัอื่นอีกหรือไม่ที่มกีารเวนคืนแล้วแตย่ังไม่ด าเนนิการ และเมื่อ
เวนคืนแล้ว แต่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด  

- นายซูการ์โน  มะทา รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขอรายละเอียดงบประมาณ
โครงการพัฒนาร้างในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และงบประมาณตามแผนงานบูรณาการใน
โครงการ ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นอย่างไร และขอทราบว่าโครงการขุดสระเพ่ือเป็นแหล่งน้ า
ในพ้ืนที่อ าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี อยู่ในภารกิจหน่วยงานหรือไม่อย่างไร 

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอข้อมูลโครงการที่มาจากแบบ วจ. ๓ ทั้งหมด 
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๑๖ 
 

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ๖๕๒,๐๐๗,๑๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมในประเด็นต่าง ๆ  

ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  

 - ขอสอบถามส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่า ที่ดินสปก. ที่คาบเกี่ยวกับพ้ืนที่ป่าใน
ปัจจุบันมีอยู่กี่พื้นที่ และมีแนวทางการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างไร 
 - คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติรับทราบข้อเสนอตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๔ มีนาคม 
๒๕๖๖ ที่เห็นชอบเรื่องการปรับปรุง One map แนวเขตส ารวจปี ๒๕๔๓ ซึ่งจะต้องเพิกถอนพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติทับลาน ๒๖๐,๐๐๐ ไร่ ขอสอบถามว่าส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
มีแนวทางการบริหารจัดการที่ดินเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์ของนายทุนอย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาการประกาศเขตที่ดินเพ่ือการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
คลอบคลุมพ้ืนที่ทั้งอ าเภอท าให้ประชาชนที่ต้องการรางวัดออกโฉนดที่ดินไม่สามารถด าเนินการได้  
อย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการส่งเสรมิเกษตรเข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดติลดโลกร้อนอย่างไรเพ่ือให้
เกิดความชัดเจนและความเข้าใจเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการขายอากาศสะอาดคาร์บอนเครดิต 
อย่างไร 

- ขอทราบความคืบหน้าการปรับปรุงถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม อย่างไร   

- จากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอทราบถึงผลการด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ประกาศ
ห้ามเผาในพื้นที่ หน่วยงานด าเนนิการเปน็อย่างไร ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ ทั้งเรื่องการตักเตือนทั้งเรื่องการเพิก
ถอน 

 - ขอเอกสารชี้แจงในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่หน่วยงานได้งบประมาณ ๗ ล้านบาท หน่วยงานมีแผน
ด าเนินการอย่างไรในระยะยาวในพ้ืนที่ สปก. 

- ส่วนโครงการรับรองมาตรฐาน GAP ที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ ๒,๐๐๐ ราย แต่ด าเนินการได้เพียง 
๙๑ รายเท่านั้น เห็นว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีการตั้งเป้าหมายที่ ๒,๐๐๐ รายอีก ดังนั้น จึงควรน า
งบประมาณในส่วนนี้ให้กรมวิชาการเกษตรด าเนินการแทนดีกว่าหรือไม่ จึงขอสอบถามเรื่องของความ
คืบหน้าปัจจุบันว่าขณะนี้ได้กี่รายแล้ว 

- ส่วนแผนที่ที่ได้จากการท ารางวัดด้วยระบบ RTK มีความเกี่ยวข้องกับการจัดท า One Map
อย่างไรบ้าง เพราะในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการตั้งเป้าหมายไวท้ี่ ๓๕๐,๐๐๐ ไร่ และขอสอบถาม
หลักเกณฑ์และผลการคัดเลือกการจัดการที่ดินของเกษตรกรรายย่อยทั้งหมดว่ามีการด าเนินการอย่างไร 

- เรื่องฝายชะลอน้ า ปี  พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานได้รับงบประมาณจัดท า ๑๕๓ แห่งมา 
แต่ในเอกสารงบประมาณไม่ได้ระบุผลการด าเนินการจึงขอสอบถามว่าหน่วยงานด าเนินการหรือไม่  
เพื่อพิจารณางบประมาณในปีนี้ได้ 
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- เรื่องพ้ืนที่ทับซ้อนมีปัญหาจ านวนมากระหว่างหน่วยงานกับเขตพ้ืนที่ป่าไม้ เช่น ในพ้ืนที่เขา
ใหญ่ หรืออ าเภอทับลาน ซึ่งในออกเอกสารสิทธิของหน่วยงาน ได้มีการประสานกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่
หรือไม่ หรือบูรณาการกับหน่วยงานอื่นหรือไม่  

- ในเรื่องข้อกฎหมายที่ หน่วยงานก าลังร่างข้อระเบียบกติกาในเรื่องของโฉนด สปก.  
ซึ่งประชาชนในพ้ืนที่มีความต้องการอย่างมาก เพ่ือให้สามารถจ าหน่ายถ่ายโอนที่ดินได้โดยก าหนด
เงื่อนไขเฉพาะให้ถ่ายโอนให้ได้เฉพาะผู้ท าอาชีพเกษตรกร และให้สามารถน าโฉนดไปกู้เงินได้จาก
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหากหน่วยงานเจรจากับธนาคารรัฐอื่นๆ ให้สามารถ
ปล่อยกู้ได้จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรอย่างมาก  

- ที่ผ่านมา ที่ดินของหน่วยงาน มีความเจริญมากขึ้น ท าให้เกษตรกรต้องการที่จะท าอาชีพเสริม
ในเรื่องของการท่องเที่ยว ดังนั้นหน่วยงานจึงควรผ่อนปรนให้เกษตรกรสามารถน าที่ดินไปท าอาชีพรอง
ด้านการท่องเที่ยวได้มากขึ้น เพราะกรมป่าไม้ได้มีการผ่อนปรนให้สามารถท าเป็นโฮมสเตยได้ ๘ ห้อง
แล้ว แต่ไม่อนุญาตให้ท าธุรกิจโรงแรม 

- ขอสอบถามว่า เกษตรกรสามารถน าที่ดินของหน่วยงานไปประกันตัวผู้ต้องหาหรือไม่อย่างไร 
- ในเรื่องของความคืบหน้าโครงการจัดที่ดินเพ่ือการเกษตร ซึ่งได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลา 

๑๑ ปีแล้ว ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๗๑ ใช้งบประมาณ ๑,๙๙๕ ล้านบาท และมีเวลาอีก ๓ ปี หน่วยงาน
ด าเนินการไปถึงจุดใดครบหรือไม่อย่างไร แล้วจะมีการด าเนินการในเรื่องใดต่อไปหรือไม่ 

- นายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้ด าเนินการตามโครงการ ONEMAP ให้เร็วที่สุด เพราะหากโครงการ
แล้วเสร็จจะลดการฟ้องร้องกันเองของหน่วยงานต่างๆ ได้ 

- ส่วนในเรื่องการแก้กฎหมายของผู้มีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดิน คือ ผู้ที่เป็นเกษตรกร
เป็นหลักและใช้เวลาส่วนใหญ่ในอาชีพเกษตรกรรม ปกติผู้เป็นเกษตรกรจะส่งต่อที่ดินให้ลูกหรือทายาท 
แต่ลูกมีอาชีพเป็นข้าราชการและเกษตรกรได้ลงทุนขุดสระปลูกบ้านในพ้ืนที่ไปแล้วพอเปลี่ยนอาชีพเป็น
ข้าราชการ กลับไม่สามารถรับมรดกนี้ได้ หรือในบางกรณี เมื่อเกษตรกรลงสมัครเล่นการเมือง ท าให้
ไม่ได้เป็นเกษตรกรอีกแล้ว ท าให้ไม่มีสิทธิในที่ดินได้ หรือบางกรณี เกษตรกรไม่มีทายาทจึงฝากที่ดินให้
เพื่อนบ้านแต่เพื่อนบ้านไม่ยอมคืนที่ดินให้เกิดเป็นคดีฟ้องร้องกัน สร้างปัญหาให้เกษตรกรอย่างมาก  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นเรื่องที่ดินที่ได้รับมาทั้งหมดได้มาจากการจัดซื้อและการบริจาครวมทั้งการได้รับมอบ

จากหน่วยงานราชการอื่นๆและได้ให้ประชาชนได้ถือครองโดยอาจมีการคาบเกี่ยวซ้ าซ้อนกับพื้นที่อื่นอยู่
บ้างแต่ในส่วนที่หน่วยงานได้ออกเอกสารสิทธิแล้วได้มีการหารือกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรให้ดูแลเกษตรกรหากเอกสารสิทธิเกิดปัญหาจะใช้การค้ าประกันแลกเปลี่ยนกัน 

- กรณีมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องการเพิกถอนพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ไม่อยู่ในความดูแลใน
การแก้ปัญหาของหน่วยงาน โดยจะอยู่ในความรับผิดชอบต่อเมื่อมีการมอบพื้นที่ให้หน่วยงาน 

- ในเรื่องฝุ่น PM ๒.๕ ได้มีการเข้าไปด าเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะในเรื่องการดูแลการ
แก้ไขปัญหาการเผาป่า หมอกควันไฟป่า 

- การประกาศเขต ส.ป.ก. ในจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการท าหนังสือถึงกรมป่าไม้เพ่ือให้มีการ
พิจารณารับรอง รายละเอียดขอส่งเป็นเอกสาร 

- ประเด็นเรื่องคาร์บอนเครดิตมีการหารือเพ่ือหาแนวทางให้พ้ืนที่ต้นไม้สามารถสร้างรายได้
ให้กับประชาชน โดยมีการออกโฉนดต้นไม้เพ่ือให้เกษตรกรมีเอกสารสิทธิในการครอบครองต้นไม้ใน
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พ้ืนที่และการน าไปใช้กู้เงินโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

- ในเรื่องความก้าวหน้าของกฎหมายหน่วยงานได้ด าเนินการตามมาตรา ๗๗ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ในการประเมิณผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายอาจมีการแก้ไขกฎหมายโดยให้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ร่างกฎหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 

- การสร้างถนนหรือโครงสร้างพ้ืนฐานได้มีการมอบให้ผู้ว่าราชการอนุญาตให้หน่วยงานส่วน
ท้องถิ่นในการขอใช้พ้ืนที่ ส.ป.ก. ในการท้าถนนหรือแหล่งน ้า และในส่วนกลไกในการสร้างฝายมีการ
ด าเนินการไปจ านวน ๙๒๘ ฝาย ในพื้นที่ ๔๖ จังหวัด 

- กรณีเรื่องของแผนที่ระบบ RTK เป็นแบบดิจิทัล map ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลโดยจะสามารถ
ด าเนินการได้ทั้งหมดสามแสนไร่ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ควรหาแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายของ

ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ต่อกรณีสถาพที่ดินมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปไม่มีความ
เหมาะสมกับการท าเกษตรกรรม เช่น แหล่งท่องเที่ยว หรืออุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร ให้เป็นรูปธรรม
และเกิดความชัดเจน อย่างไร  

- ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ควรหาแนวทางการแก้ไขโครงการสร้างฝายชะลอน้ า 
จากฝายชั่วคราวให้เป็นฝายถาวรให้มีความมั่นคงเพ่ือให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งน้ า อย่างไร  

- ในเรื่อง AGRI MAP หน่วยงานควรมีการเพ่ิมเมนูในเรื่องของพ้ืนที่เผาไหม้ไว้ใน AGRI MAP 
เพื่อให้เกษตรกรสามารถเปรียบเทียบพื้นที่เผาไหม้ทางการเกษตรในพื้นที่ต่างๆ ได้มากขึ้น  

- หน่วยงานควรประสานและบูรณาการข้อมูลกับกระทรวงอุตสาหกรรม ในการจัดท าข้อมูลที่
เกี่ยวกับ Agri Map เช่น ในเรื่องการปลูกอ้อยเพราะทั้ง ๒ หน่วยงานมีข้อมูลทางการเกษตรที่ต่างกัน  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวิชัย  สุดสวาสดิ์  โฆษกคณะกรรมาธกิาร ขอทราบรายละเอียดและความคืบหน้าโครงการ

พัฒนาส่งเสริมเกษตรกรแปรรูปสินค้าทางการเกษตรและถนอมอาหาร ขนมสินค้าทางการเกษตรจาก
พลังแสงอาทิตย์ อย่างไร 

 
 
 

 
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๕๓ นาฬิกา 

 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณา 
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